

# 46 tác phẩm được vinh danh giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2023

22:08 18/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 18/12, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV - năm 2023 đã trao giải cho các tác giả của 46 tác phẩm xuất sắc.**



*Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh trao thưởng cho các tác giả đoạt giải A, Giải Búa liềm vàng*

Đây là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Giải Búa liềm vàng. Ban Tổ chức Giải đã nhận được 249 tác phẩm gửi tham dự ở đầy đủ 5 thể loại báo chí: Truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí. Số lượng tác phẩm tham dự tăng 33% so với năm 2022, tăng 52% so với năm 2021 (báo in 36 tác phẩm, truyền hình 42 tác phẩm, phát thanh 43 tác phẩm, báo điện tử 91 tác phẩm, ảnh báo chí 37 tác phẩm), qua đó tiếp tục khẳng định định hướng và sự lan tỏa ngày càng sâu rộng của Giải.

Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, được tổ chức nhằm tôn vinh

các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức...

Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng; tham gia ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải khẳng định, Giải Búa liềm vàng năm 2023, chất lượng các tác phẩm được nâng lên rõ rệt. Nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu về nội dung và hình thức, có tính khái quát cao. Các đề tài được lựa chọn phong phú và khai thác ở nhiều góc nhìn, đa dạng trong cách tiếp cận, đã phản ánh sự chủ động, sáng tạo, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, số lượng các cơ quan báo chí, phóng viên gửi tác phẩm dự thi tăng lên nhiều so với các mùa giải trước.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 60 tác phẩm vào vòng chung khảo, thống nhất lựa chọn 46 tác phẩm có chất lượng cao để xét trao giải, gồm: 3 giải A; 10 giải B; 15 giải C; 16 giải Khuyến khích; 2 giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều loạt bài, tuyển bài được đầu tư công phu, sắc bén về công tác xây dựng Đảng của các cấp, điển hình như chùm 4 bài "Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh: Kiên định - Nhạy bén - Đoàn kết - Hành động" của tác giả Thu Chung (Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh). Chùm bài nêu bật sức mạnh của sự đoàn kết, trí tuệ, nội lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, trở thành điểm sáng, địa phương điển hình của cả nước về thực hiện thành công "mục tiêu kép". Đây cũng là 1 trong 3 tác phẩm đoạt giải A của mùa giải năm nay.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V - năm 2024 đã tổ chức phát động Cuộc thi viết bài về công tác xây dựng Đảng đến các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải năm 2023.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/46-tac-pham-duoc-vinh-danh-giai-bua-liem-vang-tinh-quang-ninh-nam-2023>